

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện các nội dung dân bàn, biểu quyết**  
**trên địa bàn xã Hoàng Trường**

Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022, UBND xã Hoàng Trường báo cáo kết quả thực hiện các nội dung dân bàn, biểu quyết trên địa bàn xã như sau:

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch: số 26/KH-UBND ngày 03/3/2023 về tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, biểu quyết trên địa bàn xã Hoàng Trường năm 2023.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Pháp lệnh, Luật được cấp ủy, chính quyền triển khai tích cực, hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các buổi hoà giải, họp dân ở khu dân cư và được tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài truyền thanh xã, Kết quả có 09/09 thôn, 9/9 tổ an ninh trật tự xã hội; các tổ liên gia tự quản triển khai Luật về thực hiện dân chủ ở xã ,100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền phổ biến các nội dung của Luật.

- Đầu năm đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đều có nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Trong các hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các đối tượng là: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể đều có nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34 và các Chỉ thị, Kết luận của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh dân chủ được đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, mọi vấn đề đều được bàn bạc công khai, thảo luận dân chủ trong nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát. Chính vì vậy, trong thời gian qua xã đã xây dựng được nhiều tuyến đường bê tông, hệ thống cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, xóm công trình phúc lợi công cộng, xây dựng bồn hoa, cây cảnh... Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần làm chuyển biến tích cực các mặt của kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

## **II. TỔ CHỨC, KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện**

Ngay từ đầu năm UBND đã triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai với sự tham gia của tất cả cán bộ công chức, trưởng các đoàn thể, các đồng chí thôn trưởng, bí thư chi bộ. Các phương án sản xuất hàng vụ, hàng năm đều được triển khai kịp thời.

UBND xã đã công khai cho nhân dân biết thông qua đài phát thanh, tổ chức họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND về những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nhân dân như: kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán thu chi ngân sách hàng năm; phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các loại quỹ theo quy định, những quy định về mức thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ của công dân, các khoản huy động nhân dân đóng góp, kết quả rà soát hộ nghèo; công khai danh sách nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, diện miễn hoãn hàng năm, chế độ chính sách xã hội, người có công, hỗ trợ dịch Covid-19. UBND xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng và ban hành các quy chế, quy định về các lĩnh vực như: tiếp dân, quy hoạch, xây dựng hạ tầng... Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác điều hành và phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

### **2. Kết quả thực hiện nội dung nhân dân bàn và biểu quyết gồm**

Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn trong những năm qua tiếp tục được UBND xã quan tâm. Nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội. 100% thôn, làng đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước được UBND huyện phê duyệt đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, đầu năm UBND xã đều chỉ đạo các thôn, làng quan tâm đến việc bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước của thôn theo tinh thần dân chủ và phù hợp với tình hình thực tế, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong Nhân dân, việc cưới hỏi, việc tang, lễ hội, mừng thọ chỉ nội bộ trong gia đình, anh em người thân, dòng họ xóm làng, hình thành tập quán, nếp sống mới tiến bộ, lành mạnh và văn minh hơn.

Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” được gắn với xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thôn văn hóa. Câu lạc bộ tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, Câu lạc bộ Liên thế hệ ra đời, phát triển, lưu truyền và tổ chức biểu diễn được nhân dân tích cực hưởng ứng. Phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được phát triển sâu rộng.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được nhân dân bầu bằng hình thức biểu quyết, hoặc bỏ phiếu kín do Ủy ban MTTQ hiệp thương giới thiệu bầu và ra quyết định công nhận. Nhìn chung Ban giám sát cộng đồng và Ban Thanh tra nhân dân xã đã được thành lập theo đúng quy trình hướng dẫn và Luật thanh tra về cơ cấu tổ chức, đã làm tốt vai trò giám sát hoạt động của UBND như: việc thực hiện chính sách pháp luật, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở....góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung dân bản, biểu quyết trên địa bàn xã Hoằng Trường báo cáo UBND huyện theo quy định./.

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- UBND huyện (bc);
- TTĐU – HĐND xã (bc);
- Chủ tịch, PCT- UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã(p/h);
- Lưu: VT.

**Lê Thanh Cảnh**